

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong tình hình mới.

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về việc Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong tình hình mới, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Về công tác phổ biến, tuyên truyền:

Ngay sau khi có Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong tình hình mới, UBND huyện đã tổ chức triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa Truyền thanh của huyện, xã đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện biết, thực hiện.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 9778/UBND-CN ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, trong 5 năm qua UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình huyện xây dựng các chuyên mục, bài viết về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; đồng thời chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động và Thương binh Xã hội triển khai các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông trong các trường học, tổ chức các lớp tập huấn phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn toàn huyện. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động “Vì an toàn của trẻ em trên sông nước” và “Phòng chống đuối nước trẻ em” đã được triển khai sâu rộng đến các xã, thị trấn, thôn, bản, khu dân cư và các trường học.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT đường thủy nội địa đã huy động được sự tham gia của các cơ quan đơn vị và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn; qua công tác tuyên truyền ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đường thủy được nâng cao.

2. Về kết quả quản lý giao thông đường thủy và Bến thủy nội địa:

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn không có hoạt động giao thông đường thủy và không có Bến thủy nội địa.

Vậy, UBND huyện báo cáo Sở Giao thông Vận tải một số nội dung trên làm cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Lưu VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng